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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เรื่อง    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

............................................................................... 
 

  อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  3  พ.ศ. 2565)  ข้อ  33  วรรคสี่  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปทราบ 

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
ให้ประชาชนทราบ  ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  22  พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
 
 

      (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
สมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี 2566 

วันอังคารที ่ 16 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

............................................................. 
 
ผู้มาประชุม  ๑.  นางศรีนวล  วังผาสุข  ประธานสภาฯ 
   ๒.  นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ รองประธานสภาฯ 
   ๓.  นายจีรวฺฒภิัทร ทรายคำ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๑ 
   ๔.  นายสุรัตน ์  สุรินทร์แก้ว สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๒ 
   ๕.  นายปิยะ  บุญประเสริฐ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  3 
   6.  นางบัวลอย   หลักด ี  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 5 
   7.  นายปรสงค ์  เหลี่ยมแสง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๖ 
   8.  นายศรีเนียม  อินธิทา  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  7 
   9.  นางจรัสศร ี  เหมือนวงศ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที  9 
   10.  นายอุทัย  เสาร์คำ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  10 
ผู้ไม่มาประชุม   

1. นายวิชาติ  นาวาพิสุทธิ์ เลขานุการสภาฯ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
   ๑.  นายนพดล  ณ เชียงใหม่ นายก อบต. 
   2.  นายฉัตรมงคล ชัยวงค ์  รองนายก อบต. 
   3.  นายยุทธนา  บุญสูง  รองนายก อบต. 
   4.  นายวโิรจน ์  สมมิตร  เลขานุการนายก อบต.  
   5.  นางสาววราภรณ์ ยานัน  รองปลัด อบต. 
   6.  ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติยาพรรณ ต้นคำ หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
   7.  นางสาวฤทัยรัตน์ แสนปวน ผอ.กองการศึกษาฯ 
   8.  นายปรัชญา  แสงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
   9.  นางนภัสภรณ ์ ทอเตี้ย  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
   10.  นายอมรพันธ์ กันทาติ๊บ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   11.  นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
   12.  นายธีระพัฒน์ สมฤทธิ์  นักวิชาการเกษตรฯ 
   13.  นางสาวชญาดา น้อยอ่ำ  นิติกร 
   14.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

เมื่อสมาชิกสภาฯ   มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว นางสายฝน สุยะหล้า ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน / เจ้าหน้าที่งานสภา ฯ   ได้เชิญสมาชิกสภาฯ   เข้าห้องประชุม   โดยมีนายวิโรจน์  สมมิตร 
เลขานุการนายก อบต.  กล่าวนำสวดมนต์ไหว้พระ  และนางศรีนวล  วังผาสุข  ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการ
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี  2566  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางศรีนวล วังผาสุข วันนี้ เป็ นการ เปิ ดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ สอง ประจำปี  2566  

ซึ่งในวันนี้ เลขานุการสภาฯ ลาพักผ่อน จึงต้องมีการเลือกเลขานุการชั่วคราว  เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่แทน  จึงขออาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2565  ข้อ  19  
วรรคสอง  ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่
ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่น
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุม
คราวนั้น  โดยให้นำความในข้อ 13  มาบังคับใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนน
เลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ   

วิธีการเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว ก็จะเหมือนกับการเลือกประธานสภา 
และรองประธานสภา โดยให้สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาชั่วคราวในวันนี้  ซึ่งการเสนอชื่อนั้น สมาชิกฯ สามารถเสนอชื่อได้ทั้ง
จากสมาชิกฯ  หรือข้าราชการ  หรือพนักงานของ  อบต.ดอนแก้ว  และมีผู้รับรอง
อย่างน้อย  2  คน  หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว  ก็จะถือว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อท่าน
นั้นเป็นเลขานุการสภาชั่วคราว  แต่หากมีการเสนอชื่อมากกว่า  1  คน  ก็จะต้อง
ลงคะแนนเลือกโดยการยกมือ  ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวในครั้งนี้   

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์  ขอเสนอ นางสาววราภรณ์ ยานัน รองปลัด อบต.ดอนแก้ว 
นางจรัสศรี เหมือนวงศ ์ ผู้รับรอง 
นายอุทัย เสาร์คำ ผู้รับรอง 
นางศรีนวล วังผาสุข มีสมาชิกฯ ท่านใดต้องการเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอชื่อท่านอื่นอีก 
นางศรีนวล วังผาสุข ตามระเบียบฯ หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว  ก็จะถือว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อท่านนั้นเป็น

เลขานุการสภาชั่วคราว  ขอสอบถาม นางสาววราภรณ์ ยานัน ยินดีที่จะรับหน้าที่
เลขานุการสภาชั่วคราวหรือไม่ 

นางสาววราภรณ์ ยานัน ยินดีรับหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวในครั้งนี้ 
นางศรีนวล วังผาสุข ขอเรียนเชิญ เลขานุการสภาชั่วคราวได้มานั่งปฏิบัติหน้าที่ในโต๊ะที่จัดไว้ให้  และขอ

แนะนำบุคลากรใหม่ ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษาฯ 
นางสาวฤทัยรัตน์ แสนปวน  สวัสดีค่ะ ชื่อ ฤทัยรัตน์ แสนปวน ย้ายมาจาก ทต.เหมืองแก้ว มาดำรงตำแหน่ง ผอ.

กองการศึกษาฯ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2566 

นางศรีนวล วังผาสุข ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัยสามัญสมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่ 
2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  หากมีข้อความใดตกหล่น หรือ
ผิดพลาด ให้แจ้งกับผู้ช่วยเลขาฯ เพ่ือดำเนินการแก้ไข  

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไข 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2  ประจำปี 
2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

นางศรีนวล วังผาสุข ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2  ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 9 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นางศรีนวล วังผาสุข ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
นางศรีนวล วังผาสุข ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นางศรีนวล วังผาสุข ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ ขอสอบถามเรื่องน้ำฝน สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกไม่หนัก แต่นาน ทำให้พ้ืนที่ที่เป็น

ปัญหาน้ำท่วมของหมู่ที่ 1 มีน้ำไหลมาท่วมขัง แม้ว่าฝนจะตกไม่หนักก็ตาม ซึ่งพ้ืนที่
บริเวณข้างปั๊มแก้ส ได้มีการถมดินทำให้น้ำขัง ระบายไม่ทัน เมื่อน้ำระบายไม่ทันก็ได้มี
การนำรถแบคโฮมาขุดรอบข้างที่มีน้ำขัง และปล่อยให้เข้าไปในที่ส่วนบุคคลที่อยู่ติดกัน 
ทำให้เกรงว่าหากเข้าสู่ฤดูฝนอาจจะทำให้น้ำท่วมหนักขึ้น สำหรับเรื่องที่สอง ขอความ
อนุเคราะห์ฝ่ายบริหารตีเส้นจราจรในหมู่ที่ 1 เพราะช่วงบริเวณซอย 6 ซอย 4 เกิด
อุบัติเหตุไปแล้ว 3 ครั้ง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้ง รถขับเร็ว หากเป็นไปได้
ต้องการให้ตีเส้นจราจรเพ่ือชะลอความเร็วก่อนถึงบริเวณทางโค้ง ซึ่งอาจจะสามารถทำ
ให้รถชะลอความเร็วลงได้ 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ พ้ืนที่หมู่ที่ 1 บริเวณข้างปั๊มแก้ส เจ้าของที่ดินได้นำดินมาถมเป็นคันขึ้นมา และกรม
ทางหลวงก็ได้ขุดเพ่ือให้น้ำระบายลง ซึ่งได้ให้ ผอ.กองช่างประสานกับกรมทางหลวงให้
ตรวจสอบให้ชัดเจน เพราะพ้ืนที่ที่กรมทางหลวงระบายน้ำผ่านเป็นที่เอกชน อาจจะ
ส่งผลกระทบ และอาจจะถูกร้องเรียน จากนี้ไปภาระหนักก็จะตกอยู่ที่กรมทางหลวง 
เพราะไม่มีทางระบายน้ำ แต่หากส่วนใดที่จะพอช่วยกันได้ก็อาจจะต้องหาแนวทาง
ช่วยเหลือกันต่อไป บริเวณดังกล่าวไม่มีทางระบายน้ำ แต่ทั้งนี้ น้ำที่ไหลเข้ามาในพ้ืนที่
บ้านเรือนประชาชนก็ไหลมาจากในค่าย และบริเวณดังกล่าวก็ไม่มีลำห้วย ไม่มีลำ
เหมืองที่จะสามารถระบายน้ำได้ ซึ่งจะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับกรมทาง
หลวง และชลประทานต่อไป และจากที่มีข่าวออกไปเกี่ยวกับการแข่งขันบั้งไฟในงาน
ประเพณีสรงน้ำพระนอน วัดพระนอน (ขอนม่วง) ซึ่งจะแจ้งให้ทางวิทยุการบินทราบ 
แต่ที่ผ่านมามีปัญหาคือ คสช. ที่ออกกฎหมายห้ามมิให้มีการจุดพลุ ตะไล บั้งไฟ ฯลฯ 
ทำให้เกิดปัญหาและไม่สามารถดำเนินการจัดตามประเพณีได้ จึงเป็นที่มาของการ
ทักท้วง แต่เมื่อตรวจสอบเส้นทางการบินพบว่าไม่กระทบกับเส้นทางการบิน แต่ในปีนี้ 
ได้ประสานกับผู้จัดการโครงการหมู่บ้านตัวอย่างอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เพื่อดำเนินการ
จัดการแข่งขันตามประเพณี ในระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566 โดยสถานที่
คือบริเวณทิศเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่ า และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างจัดหา
งบประมาณ จึงขอความร่วมมือสมาชิกฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทางหมู่บ้านได้รับทราบ 
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สำหรับการขายสินค้า ให้ประสานกับทางห้วยตึงเฒ่าโดยตรง และฝากทุกท่านในเรื่อง
ของการดูแลบุตรหลาน การเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์ สุดท้ายกลายเป็นออทิสติกเทียม 
เด็กไม่เคารพบุพการี มีความก้าวร้าว และไม่สำนึกในบุญคุณบุพการี ส่วนในเรื่องของ
งบประมาณในการบริหารงานของ อบต. ขณะนี้งบประมาณทยอยเข้ามาทีละน้อย 
ไม่ได้เข้ามาเป็นก้อนใหญ่ ส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ อาจจะล่าช้าไปบ้าง จึงได้แจ้ง
ให้กองช่างทยอยดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณไม่มากและเร่งด่วนออก
ก่อน แต่หากงบประมาณเข้ามามากขึ้นก็จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

นางศรีนวล วังผาสุข หมู่ที่ 8 ซอย 11 ต้องเร่งดำเนินการ 
นางบัวลอย หลักด ี ขอหารือเรื่องขุดลอกลำเหมือง จะดำเนินการได้เมื่อใด เพราะของหมู่ที่ 5 มีลำเหมือง

ที่ต้องขุดลอกหลายสาย และเรื่องสายอินเตอร์เน็ตที่ห้อยย้อยระโยงระยางจะต้องแจ้ง
หน่วยงานใดให้มาเก็บให้เรียบร้อย 

นายอุทัย เสาร์คำ ขอสอบถามเรื่อง กติกาการแข่งขันบั้งไฟ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจน และเรื่อง
กรรมการ ควรใช้กรรมการที่เป็นธรรม เที่ยงตรง ไม่ควรนำบั้งไฟมาแข่งขันร่วมกับผู้
เข้าแข่งขันรายอ่ืน และความมีประสบการณ์ในการตัดสิน  

นางสาววราภรณ์ ยานัน ขอแจ้งผลการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. 
EHA ซึ่งได้เข้ารับการประเมินเป็นครั้งแรก 2 ด้าน คือการจัดการเหตุรำคาญ และการ
จัดการสุขาภิบาลในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ซึ่งด้านการจัดการเหตุรำคาญ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้รับเกียรติบัตร ส่วนด้านการจัดการสุขาภิบาลในสถานที่
จำหน่ายและสะสมอาหาร อยู่ในระดับผ่านการประเมินร้อยละ 60  

นายนพดล ณ เชียงใหม่ เรื่องบั้งไฟ ได้หารือเพ่ือหาทางตรวจสอบให้ชัดเจน ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้เข้าแข่งขัน
กำลังดำเนินการทำบั้งไฟ สำหรับกติกาเป็นกติกาเดิมที่เคยกำหนดไว้ในทุกครั้งที่มีการ
จัดการแข่งขัน รายละเอียดก็จะอยู่ในเอกสารการแข่งขัน สำหรับคณะกรรมการผู้เข้า
แข่งขันได้ดำเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อยู่ระหว่างจัดหา
สปอนเซอร์ คาดว่าในปีนี้อาจจะมีมากถึง 60 กระบอก และขณะนี้ก็ได้ให้กองช่าง
ดำเนินการในเรื่องของสถานที่ สำหรับเรื่องขุดลอกลำเหมืองหมู่ที่ 5 อยู่ในแผนการ
ดำเนินงานแล้ว แต่ที่ผ่านมามีปัญหารถชำรุด ซึ่งก็ได้ส่งซ่อมแล้ว ส่วนเรื่องสาย
อินเตอร์เน็ตเป็นปัญหาทุกหมู่บ้าน ซึ่งผู้รับผิดชอบก็คือค่ายอินเตอร์เน็ต มิได้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต. จะต้องแจ้งค่ายอินเตอร์เน็ตให้มาดำเนินการเก็บ อาจจะ
ต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละค่ายมาเก็บ และขอแจ้งให้สมาชิกฯ ทุกท่าน 
หลังจากเสร็จสิ้นงานสรงน้ำพระนอน (ขอนม่วง) แล้วจะดำเนินการออกตรวจสอบแนว
เขตทั้งตำบล หากท่านใดไม่ติดภารกิจก็ขอเชิญร่วมตรวจสอบ อาจจะใช้เวลาถึง 3 
เดือนเพราะจะต้องขึ้นบนดอย เนื่องจากแนวเขตของดอนแก้วจะติดกับตำบลหนอง
ควาย หางดง  

นางศรีนวล วังผาสุข มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 11.00  น.    
 
                 
                                                                   (นางสาววราภรณ์ ยานัน)  

                          เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว (ชั่วคราว) 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

           วันนี้ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  เวลา ..16.00 น...  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  จำนวน 3 คน  ได้ตรวจสอบ ทาน และอ่านรายงานการประชุม ตาม
ประเด็นสำคัญต่างๆ ตามที่เลขานุการสภา อบต. ได้บันทึกไว้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

(นายสุรัตน์  สุรินทร์แก้ว) (นายศรีเนียม  อินธิทา) (นางจรัสศรี  เหมือนวงศ์) 
สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 2 สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 7 สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 9 

 

รบ.มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 
34  

เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการ
ประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  
 ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัย.......................................
สามัญสมัยที่สอง..ครั้งที่ 2..... วันที่.............22 พ.ค. 2566..........ประธานสภาจึงได้ลงชื่อท้ายนี้ 
 
 
                                                                   (นางศรีนวล  วังผาสุข) 
                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
 


